

Số: /TTr-PVHTT

Việt Yên, ngày tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v đề nghị ra Quyết định huy động lực lượng tham gia Lễ phát động
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Kính gửi: Chủ tịch UBND thị xã Việt Yên.

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam giai đoạn 2011-2030;

Căn cứ Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL, ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào TDTT quần chúng;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030;

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 11/3/2020 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động Thể dục thể thao (TDTT) cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030;

Căn cứ Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 16/02/2024 của UBND thị xã Việt Yên về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024;

Để tổ chức tốt Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân kết hợp với tổ chức giải chạy Việt dã truyền thống thị xã Việt Yên năm 2024, Phòng Văn hoá và Thông tin trình Chủ tịch UBND thị xã ra Quyết định huy động lực lượng tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thị xã Việt Yên năm 2024 (có danh sách kèm theo).

Đề nghị Chủ tịch UBND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- LDPVHTT;
- Lưu.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Trần Hữu Bình

DANH SÁCH

Huy động lực lượng tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thị xã Việt Yên năm 2024

(Kèm theo Tờ trình số /PVHTT ngày /3/2024 của Phòng Văn hóa và Thông tin)

TT	Đơn vị	Số lượng	Trang phục	Phương án xếp hàng
1	Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã	10 trọng tài	Mặc áo phong cộc tay cùng màu, quần dài sẫm màu, đi giày thể thao;	Được bố trí xếp làm 01 hàng dọc; cách xếp hàng dọc theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao.
		20 VĐV	Mặc trang phục thể thao, đi giày thể thao tham gia dự lễ khai mạc và chạy đồng hành tại lễ phát động	Được bố trí xếp làm 02 hàng dọc; cách xếp hàng dọc theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao.
2	Công an thị xã	30 đồng chí	Mặc áo phong trắng cộc tay, quần dài quân phục ngành Công an, đi giày thể thao.	Được bố trí xếp làm 03 hàng dọc; cách xếp hàng dọc theo quy định của ngành Công an (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
3	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã	30 đồng chí	Mặc áo phong trắng cộc tay, quần quân phục ngành Quân đội, đi giày thể thao	Được bố trí xếp làm 03 hàng dọc; cách xếp hàng dọc theo quy định của ngành Công an (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
4	UBND phường Bích Động	100 người	Mặc áo phong trắng cộc tay, quần dài sẫm màu, đi giày thể thao	Được bố trí xếp làm 05 hàng dọc; cách xếp hàng theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
5	Trường THPT Việt Yên số 1	100 HS	Mặc áo thể thao đồng phục của trường, quần dài, đi giày thể thao	Được bố trí xếp làm 05 hàng dọc; cách xếp hàng theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
		10 HS	Có chiều cao trung bình trên 1m60, mặc áo phong màu trắng có cổ (hoặc áo phong đồng phục), quần sẫm màu, đi giày thể thao	- Được bố trí cầm biển hô của các đơn vị, địa phương, Trọng tài, VĐV.

		3 giáo viên	Mặc áo phong đồng phục của trường, quần dài sẫm màu, đi giày thể thao	Đứng tại các vị trí quanh khu vực quảng trường, bờ hồ để hướng dẫn, nhắc nhở các em học sinh chạy an toàn và theo đúng quy định của BTC.
6	Trường THPT Việt Yên số 2	100 học sinh	Mặc áo thể thao đồng phục của trường, quần dài, đi giày thể thao	Được bố trí xếp làm 05 hàng dọc; cách xếp hàng theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
		03 giáo viên	Mặc áo phong đồng phục của trường, quần dài sẫm màu, đi giày thể thao	Đứng tại các vị trí quanh khu vực quảng trường, bờ hồ để hướng dẫn, nhắc nhở các em học sinh chạy an toàn và theo đúng quy định của BTC.
7	Trường THPT Lý Thường Kiệt	100 học sinh	Mặc áo thể thao đồng phục của trường, quần dài, đi giày thể thao	Được bố trí xếp làm 05 hàng dọc; cách xếp hàng theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
		03 giáo viên	Mặc áo phong đồng phục của trường, quần dài sẫm màu, đi giày thể thao	Đứng tại các vị trí quanh khu vực quảng trường, bờ hồ để hướng dẫn, nhắc nhở các em học sinh chạy an toàn và theo đúng quy định của BTC.
8	Trường THCS Thân Nhân Trung	100 học sinh	Mặc áo thể thao đồng phục của trường, quần dài, đi giày thể thao	Được bố trí xếp làm 05 hàng dọc; cách xếp hàng theo quy định tổ chức các nghi lễ thể thao (<i>cả vị trí tập kết và tham gia chạy đồng hành</i>).
		05 giáo viên	Mặc áo phong đồng phục của trường, quần dài sẫm màu, đi giày thể thao	Đứng tại các vị trí quanh khu vực quảng trường, bờ hồ để hướng dẫn, nhắc nhở các em học sinh chạy an toàn và theo đúng quy định của BTC.

